



สรุปราย สธ. ประจำวันที่ 12 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ sanook.com isranews.org</p>	<p>คำรักรักษา.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พ.พาณิชย์ นัดประชุมวาระพิเศษร่วมกับสมาคมรพ.เอกชน สธ. สมาคมประกันชีวิตและวินาศภัย และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อหารือเรื่องการนำยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุม หลังจากที่รพ.เอกชนไม่เห็นด้วย ประกอบกับต้นทุนมีความกังวลจนส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลง กลุ่มรพ.เอกชนเตรียมนำผลกระทบจากตลาดหุ้นมาประเมินผลได้-เสียหลังผู้ถือหุ้นเสียหายหมื่นล้านบาท ด้านเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตรียมฟ้องศาลปกครองหากรัฐไม่ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ ก.พาณิชย์ขอเวลารวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับประชาชนและผู้ประกอบการ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ</p>	<p>โลชั่นผิวขาว</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีหญิงสาวได้รับความเสียหายจากการใช้โลชั่นผิวขาวจำนวนมาก เมื่อประมาณกลางปี 2560 ซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ช่วยยื่นฟ้องในคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบว่าเครื่องสำอางยี่ห้อดังกล่าวผสมสารสเตียรอยด์ โดยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ศาลตัดสินให้ผู้เสียหายชนะคดีและได้รับการชดเชยเยียวยา แต่หนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าไม่คุ้มเพราะรอยแตกกลายติดตัวไปตลอดชีวิต ผากเป็นข้อคิดให้ศึกษาและเลือกใช้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กรมการแพทย์ลดการใช้พลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมารพ.ในสังกัดกรมฯ ได้รณรงค์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขอความร่วมมือจากบุคลากรลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหาร นำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้แทนขวดพลาสติก รวมถึงการจัดประชุมในหน่วยงานด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอ บอก</p>	<p>การสร้างเด็กไทยมีคุณภาพ</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการสร้างประชากรมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ทำให้เป็นคนเก่ง แต่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวซึ่งอยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด รวมถึงสถาบันอื่น ๆ เช่น ที่ทำงาน ชุมชน โรงเรียน ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องเอื้อต่อการสร้างความดีงามให้เด็ก</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุ ประเทศไทย</p>	<p>เด็กไทยไอคิวต่ำ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ระบุว่า 10 ปีก่อน ไอคิวเด็กไทยอยู่ที่ 90 กว่า จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในระดับเดิม โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอคิวและการพัฒนาของเด็กไม่กระเตื้องขึ้นเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยอุปสรรคที่ไม่ได้จัดการคือ เรื่องเด็กติดเกม จากนั้นไป กรมสุขภาพจิตจะร่วมมือกับกรมอนามัยให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เว็บไซต์ mgronline.com ข่าวสด</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ว่า มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถลงไปได้ลึกถึงปอด กระแสเลือด และอาจมีผลกระทบต่อให้เป็นเส้นเลือดในสมองแตก เส้นเลือดตีบตันได้ จึงขอให้ประชาชนเพิ่มการดูแลป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในกทม. ได้แก่ แขวงบางนา เขตบางนา, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, แขวงดินแดง เขตดินแดง, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวงพญาไท เขตพญาไท และแขวงพลับพลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ khaosod.co.th</p>	<p>เด็กหนีออกจากบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงกรณีเด็กอายุ 14 หนีออกจากบ้านไปอยู่กับพ่อของเพื่อนที่เชียงใหม่ ว่า การที่เด็กมักมองพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคู่ขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่มักต่อต้านพ่อแม่ อีกทั้งปัจจุบันเด็กโตเป็นวัยรุ่นเร็วแต่จิตใจยังเป็นเด็ก ขาดความยั้งคิด ทางออกของปัญหา พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกต เช่น เจ็บผิดปกติ ไม่พูดไม่คุย พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้จักตีสนิทกับเพื่อนลูก ค่อยเข้าไปสืบถามพฤติกรรมของลูกจากเพื่อน เพื่อป้องกันความคืดนอกกลุ่มนอกรทาง ส่วนประเด็นการไว้วางใจคนใกล้ตัว ต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ควร</p>
<p>เว็บไซต์ maticchon.co.th</p>	<p>อบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสวี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช” พร้อมมอบนโยบายรพ.อาหารปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่รพ.สังกัดสธ. และเจ้าหน้าที่สสจ.ในเขตสุขภาพที่ 4</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยในรพ.เป็นนโยบายสำคัญของสธ.ที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยสธ.ได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับ กรมอนามัย อย. จัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยของวัตถุดิบในคู่มือมาตรฐานรพ.อาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)</p>
<p>เว็บไซต์ bangkokbiznews.com khaosod.co.th naewna.com</p>	<p>สธ.-ยูนิเซฟ เปิดตัว 9 อย่างเพื่อสร้างลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ 9 อย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ร่วมกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562 ว่า อัตราการเกิดของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาต่าง ๆ ด้านอนามัยแม่และเด็ก และยังมีปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ จึงต้องส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>งานวันเด็ก รพ.พังงา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม กุวัโรตม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 11 พร้อมด้วย พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กรพ.พังงา ปี 2562 โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกุมารเวชกรรม คณะครูนักเรียนโรงเรียนตึกภักดีบดินทร์วิทยาฯ ผู้ปกครอง และเด็กที่มาใช้บริการ และที่รักษาตัวอยู่ในรพ.เข้าร่วมกิจกรรม มีการแจกของขวัญให้แก่เด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลได้ใส่ชุดแฟนซีนำของขวัญไปแจกให้แก่เด็กป่วยตามตึกต่าง ๆ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กที่ป่วยและผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>ตรวจสอบสารตะกั่วในเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคปัญญาอ่อนจากสารตะกั่ว เป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรง กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวเปิดโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวและเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ การลดความเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก คือ 1.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสารตะกั่ว ได้มาตรฐาน มอก. 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้หรือของเล่นเด็กด้วยผ้าชุบน้ำเป็นประจำ หากสีลอกหลุดควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน 3.ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากคลานตามพื้น วิ่งเล่นนอกสนาม 4.ให้เด็กรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง ไขมันต่ำ เช่น นมจืดวันละ 2 ถ้วย ไข่วันละ 1 ฟอง 5.หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กไปบริเวณที่มีสารตะกั่ว เช่น บ่อเผาขยะ ร้านคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 6.หากสังเกตพบอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ซีดมาก ชัก ปวดท้อง พัฒนาการช้า ควรปรึกษาแพทย์ทันที</p>
<p>คม ชัด ลึก</p>	<p>ร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ตามการบูรณาการงานปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.มหาดไทย และก.สาธารณสุข ล่าสุดกรมฯ ได้พิจารณาและมีมติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch